

ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ปีที่ 4



ฟูจิ ซีร็อกซ์ จัดโครงการ Workbook สนุกคิด สนุกเขียน ปีที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ และมอบสื่อเสริมทักษะให้น้องๆ ที่สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายอิโรอากิ อาเบะ ประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมผู้บริหารและพนักงานจัดกิจกรรมมอบสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ภายใต้โครงการ “Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” ประจำปี 2561 โดยมอบให้กับน้องๆ ณ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายในงานมีกิจกรรมเสริมทักษะ และให้ความรู้ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เด็กดีมีน้ำใจ เรียนรู้ดูแลสิ่งแวดล้อม ร่างกายของฉัน และทายสิฉันคือใคร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่สมาคมฯ จำนวน 10,000 บาท พร้อมร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ กิจกรรมครั้งนี้ น้องๆ ได้รับทั้งความรู้ ความอบอุ่น ความสนุก และอิมท็อกกันถ้วนหน้า

โครงการ “Workbook สนุกคิด สนุกเขียน” เป็นโครงการ CSR ระดับภูมิภาคของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ที่มุ่งมั่นนำเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ มาผลิตสื่อการเรียนรู้ มอบให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีเป้าหมายจัดพิมพ์และส่งมอบสื่อการเรียนรู้ทั้งหมด 100,000 เล่ม ภายในปี 2567

นายอิโรอากิ กล่าวว่า “แม้โลกเทคโนโลยีจะหมุนเร็วจนสื่อสิ่งพิมพ์อาจไม่ใช่สื่อหลักในโลกธุรกิจ แต่ในโลกแห่งปัญญา หนังสือยังทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการศึกษาในชุมชนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง ลดข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสในการได้รับความรู้ที่จับต้องได้และนำมาทบทวนได้เสมอ”

###

เกี่ยวกับฟูจิ ซีร็อกซ์:

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยเป็นบริษัทชั้นนำด้านบริการเอกสารและการสื่อสาร นำเสนอโซลูชันและบริการที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ลูกค้าแก้ไขปัญหาท้าทายทางด้านธุรกิจ โซลูชันและบริการของเราประกอบสร้างขึ้นจากอุปกรณ์มัลติฟังก์ชัน เครื่องพิมพ์ และเครื่องพิมพ์สำหรับธุรกิจสิ่งพิมพ์ระดับโลก ซึ่งเราได้พัฒนาและผลิตเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ฟูจิ ซีร็อกซ์นำเสนอบริการคลาวด์และโซลูชันโมบายล์ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมการสื่อสารที่ช่วยให้ลูกค้าของเราเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการในเวลาและรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างการติดต่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟูจิ ซีร็อกซ์ เป็นธุรกิจร่วมทุน 75-25 ระหว่างบริษัท ฟูจิฟิล์ม โฮลดิ้ง และบริษัท ซีร็อกซ์ และมีทีมขายตรง
ครอบคลุมการดำเนินงานในญี่ปุ่น และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงจีน บริษัทฯ มีรายได้ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ มี
พนักงานราว 45,000 คนทั่วโลก และมีบริษัทในเครือ รวมทั้งบริษัทตัวแทนจำหน่ายกว่า 80 แห่ง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ <http://www.fujixerox.com/>